

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. พิษณุโลกพัฒนาศักยภาพผลิตพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ
๒. แจกคู่มือเกษตรกร
๓. นายกาเล้งจ่ายคู่มือ - การ์ด ลดต้นทุนชาวนา
๔. สั่งให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
๕. ส่งเสริมเกษตรกรฯ เผยผลไม้ภาคตะวันออกปี ๕๘ แนวโน้มผลผลิตลดแต่ราคาดี
๖. นายกไฟเขียวงบหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาท
๗. กระทรวงเกษตรฯการันตีความพร้อมอาคารแสดงประเทศไทย มั่นใจดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุนทั่วโลกเข้าชมงานกว่า ๒ ล้านคน
๘. รง.ชาวไร่อ้อยขาสัน ผวาน้ำตาลขาลง
๙. ประมูลข้าวปิ่นส์ - อินโดฯศึกคัก
๑๐. วิฤตหวัดนกะกันไม่ช่วยอะไร สาหัสผู้เลี้ยงไก่ไข่ วอนคนไทยเห็นใจ
๑๑. เปิดศูนย์ควบคุมเรือ สกัดประมงทำผิดกม.สนองนโยบายรัฐบาล
๑๒. โวยไม่ยงพาราราคาตกแกมเกาหลีหลอกลงทุนรับซื้อถูก

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
ข่าวสด  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
บ้านเมือง  
  
สยามรัฐ  
ข่าวสด  
  
ดอกเบ็ญธุรกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
ดอกเบ็ญธุรกิจ  
สยามรัฐ  
ประชาชาติธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## พิษณุโลกพัฒนาศักยภาพผลิต พื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

นายชวพฤษ อิศุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศก.2) พิษณุโลก ในฐานะคณะทำงานโครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า จ.พิษณุโลก ได้ประกาศวาระจังหวัดเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมชุมชนอย่างทั่วถึงเป็นวงกว้าง โดยได้นำแนวทางพัฒนาเพื่อดำเนินการในพื้นที่โครงการ

โดย จ.พิษณุโลก มีมติอนุมัติงบประมาณ 5 ล้านบาท ในปี 2558 เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมบูรณาการทำงานโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกษตรกร ราษฎร ชุมชน และนักเรียน ให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้แบบ “พออยู่ พอกิน” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เชื่อมโยงกับการตลาดในชุมชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้และผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียง ทั้งยังสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังมี การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและขยายผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนา Smart Farmer และ Smart Officer ให้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ ให้ชุมชนในพื้นที่โครงการ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้นำความรู้ไปปฏิบัติให้พึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับคนและชุมชนต่อไป

## ‘แจกคูปลูก’เกษตรกร

ร.อ.นพ.พงษ์ยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ(กรมเศรษฐกิจ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเป็นแม่ข่าย กำหนดวิธีช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการออกบัตรหรือคูปลูก เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนจ่ายทางการผลิต เช่น ปุ๋ย หรือเมล็ดพันธุ์ในราคาพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาว และคิดว่าการออกนโยบายที่เป็นตัวเงินเข้าไปอุดหนุน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพ เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการออกคูปลูก เพื่อให้เป็นส่วนลดในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่วนแนวทางการเก็บข้อมูลที่คืบหน้าภาคว่าจะใช้ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการให้นโยบายของรัฐให้ตรงจุด

ขณะเดียวกันนายกฯ ยังสั่งให้ขึ้นทะเบียนชาวนาทั่วประเทศ โดยแยกให้เห็นชัดว่าชาวนาคนใดเป็นเจ้าของที่ดินทำนาเอง หรือเป็นชาวนาที่เช่าที่ดินทำนา มีจำนวนเท่าใด เพื่อให้รัฐมีฐานข้อมูล

## นายกฯ เล็งจ่าย 'คูปอง-การ์ด' ลดต้นทุนชาวนา

กรม.เศรษฐกิจประชุมติดตามโรดแมพช่วยเหลือชาวนาเตรียมความพร้อมปี 2558 "ประยุทธ์"สั่งเดินหน้านำมาตรการลดต้นทุนเกษตรกร-พาณิชย์ศึกษาแนวทางจ่ายเงินซื้อปัจจัยการผลิตผ่านการ์ดหรือคูปองหวังช่วยอุดหนุนต้นทุน ป้องกันรั่วไหล

ร.อ.ยิ่งยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (กรม.เศรษฐกิจ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานว่า นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2558 ที่กำลังจะมาถึง โดยได้สอบถามถึงโรดแมพในการช่วยเหลือเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมการไว้รองรับ

โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้มีการ

ดำเนินการตามโรดแมพที่เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว การเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปเป็นปลูกอ้อย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้เร่งรัดการสนับสนุนเครื่องจักรและเครื่องมือเกษตรกรให้กับเกษตรกร โดยให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรให้กับนิคมสหกรณ์การเกษตรนำจำนวน 9 แห่ง เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวแทนการต้องไปเช่าเครื่องมือการผลิตเพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดช่วยเหลือการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม ทั้งนี้รัฐบาลจะไม่จ่ายเป็นเงินให้เกษตรกรโดยตรง แต่อาจจะจ่ายเป็นการ์ดหรือคูปองเพื่อป้องกันการรั่วไหล ให้กับเกษตรกรใช้ซื้อปัจจัยการผลิตปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ต่างๆ โดยได้สั่งการ

ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ไปพิจารณาการสนับสนุนแนวทางต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพ เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการออกคูปองหรือบัตร เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเลือกซื้อวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ส่วนแนวทางการเก็บข้อมูลที่ดินนั้น คาดว่า จะใช้ข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการให้นโยบายของรัฐ ให้ตรงจุดและตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา นโยบายของรัฐยังไม่ทั่วถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหา

นายกฯ สั่งให้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง อนาคตเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นทะเบียนชาวนาทั่วประเทศ โดยแยกให้พื้นที่ว่า ชาวนาคนใดเป็นเจ้าของที่ดินทำนาเอง หรือเป็น

ชาวนาที่เช่าที่ดินทำนามีจำนวนเท่าใด ซึ่งผู้ที่เช่าที่นาต้องมีสัญญาเช่าเพื่อนำมาจดทะเบียนกับภาครัฐเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รัฐมีฐานข้อมูล เพราะเมื่อถึงช่วงที่จะต้องออกนโยบายเข้าไปสนับสนุน จะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดจริงๆ จากนั้นเมื่อได้ข้อมูล ก็ให้ขยายผลไปจดทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นๆ เช่น ปาล์ม และยางพารา ในระยะต่อไปด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมถึงโครงการให้เงินช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากจำนวน 1 ล้านบาทต่อชุมชน จำนวน 3,051 ตำบลด้วยว่า ขณะนี้ได้อนุมัติงบประมาณ ให้กับชุมชนต่างๆ เกือบครบทุกพื้นที่แล้ว เพื่อให้ชุมชนดังกล่าวสร้างโครงการทั้งการผลิตปุ๋ย แห่ล้างกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือต้นทุนเกษตรกรในพื้นที่เตรียมพร้อมการเพาะปลูกข้าว

# สั่งให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

## ● ออกคู่มือลดต้นทุนผลิต ● จัดลดแผนโรดแม็ปข้าว

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเป็นแม่ข่ายไปกำหนดวิธีช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการออกบัตรหรือคู่มือ เพื่อนำไปแจกปัจจัยทางการผลิต เช่น ปุ๋ย หรือเมล็ดพันธุ์ในราคาพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาว และศึกษาการออกนโยบายที่เป็นตัวเงินเข้าไปอุดหนุนให้กับเกษตรกรโดยตรง โดยแนวทางนี้กระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งไปคุยกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปผลและรายงานให้นายกรัฐมนตรี รับทราบ ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพ เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการออกคู่มือ หรือบัตร เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเลือกซื้อวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่วนแนวทางการเก็บข้อมูลที่ดินนั้น คาดว่าจะใช้ข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการให้มโยบายของรัฐ ให้ตรงจุดและตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมานโยบายของรัฐ ยังไม่ถึงทั่วถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหา ขณะเดียวกันนายกฯ ยังสั่งให้กระทรวง

เกษตรฯ และกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นทะเบียนชาวนาทั่วประเทศ โดยแยกให้เพิ่มชัดเจนว่า ชาวนาคนใดเป็นเจ้าของที่ดินทำกินเอง หรือเป็นชาวนาที่เช่าที่ดินทำกิน มีจำนวนเท่าใด ซึ่งผู้ที่เช่าที่เช่าทำนาต้องมีสัญญาเช่าเพื่อนำมาจดทะเบียนกับภาครัฐเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รัฐมีฐานข้อมูล เพราะเมื่อถึงช่วงที่จะต้องออกนโยบายเข้าไปสนับสนุน จะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดจริง ๆ จากนั้นเมื่อได้ข้อมูล ก็ให้ขยายผลไปจดทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่น ๆ เช่น ปาล์ม และยางพารา ในระยะต่อไปด้วย “กรม.เศรษฐกิจวันนี้ นายกฯ ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องข้าวเป็นหลัก ขณะนี้กระทรวง





ร.อ.ยงยุทธ นัยธาก

พ.ศ. นี้ และยังย้ำถึงการทำความเข้าใจกับชาวนานในช่วงที่ผ่านมาว่า รัฐบาลได้แก้ปัญหาเร่งด่วนไปเสร็จแล้ว ส่วนช่วงจากนี้ไปจะเร่งทำเรื่องการลดต้นทุนทางการผลิตที่มีอยู่หลายวิธี เช่น การแจกเมล็ดพันธุ์ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปเป็นอ้อย หรือพืชชนิดอื่นในบางพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ บอกเพิ่มเติมว่า จะให้กระทรวงเกษตรฯ ดูแล ด้วยการออกเป็นงบประมาณสนับสนุนในช่วง 2 ปีนี้ก่อน”

เกษตรฯ ก็มีโรค แมื่อออกมาแล้วว่าจะทำอะไรบ้าง จึงสั่งให้ไปประสานงานทุกหน่วยงาน ทำตามแผนให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้รองรับฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะ

เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ศ. นี้ และยังมีเรื่องการทำความเข้าใจกับชาวนานในช่วงที่ผ่านมาว่า รัฐบาลได้แก้ปัญหาเร่งด่วนไปเสร็จแล้ว ส่วนช่วงจากนี้ไปจะเร่งทำเรื่องการลดต้นทุนทางการผลิตที่มีอยู่หลายวิธี เช่น การแจกเมล็ดพันธุ์ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปเป็นอ้อย หรือพืชชนิดอื่นในบางพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ บอกเพิ่มเติมว่า จะให้กระทรวงเกษตรฯ ดูแล ด้วยการออกเป็นงบประมาณสนับสนุนในช่วง 2 ปีนี้ก่อน”

ทั้งนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยังรายงานถึงการช่วยเหลือชาวนาที่อยู่ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก 3,051 ตำบล ซึ่งถือเป็นกลุ่มชาวนาที่ยากจนที่สุด ขณะนี้การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือตำบลละ 1 ล้านบาท ก็ปันไปมากแล้ว ขณะเดียวกันนายปรีดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังมีแนวทางช่วยเหลือลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต โดยรัฐได้จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรให้กับสหกรณ์นิคม 9 แห่งทั่วประเทศ นำไปใช้ประโยชน์ โดยนายกฯ ได้ฝากเรื่องนี้ว่า อยากให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ช่วยไปจัดระเบียบการใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมสหกรณ์ของไทย ที่มีอยู่กว่า 3,000 แห่ง ให้เข้มแข็งใน 3-6 เดือน สามารถทำธุรกิจได้ นอกเหนือจากงานเดิมที่เน้นให้เงินกู้กับสมาชิก ส่วนสมาคมใดที่มีรูปแบบเหมือนกันก็ให้รวมตัวเป็นสมาคมเดียว เพื่อจะได้บริหารงานได้คล่องตัวมากขึ้น

ร.อ.ยงยุทธ กล่าวไว้ว่า กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา ได้รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือน เม.ย. 58 พบว่า มีถึง 2,289,801 คน ชายตัว 18.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ชาวจีนและมาเลเซีย มีรายได้ 104,004.24 ล้านบาท ชายตัว 21.90% ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 1-4 พ.ค. 58 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ มีจำนวนชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 308,776 คน ชายตัว 12.33% ทำให้เกิดรายได้ 14,037.75 ล้านบาท ขณะที่จำนวนคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมี 84,604 คน ชายตัว 3.18% คิดเป็นรายจ่าย 2,343.69 ล้านบาท

ส่วนสถานพักผ่อนในเมืองท่องเที่ยวสำคัญมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ 70% เพิ่มขึ้น 7% จากอัตราการเข้าพักปกติในเดือน พ.ค. ของปีที่ผ่านมา และสถานพักผ่อนใน 12 เมือง ต้องห้ามพลาด มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นถึง 11%.

# ส่งเสริมเกษตรกร เพาะผลไม้ภาคตะวันออกปี 58 แบบเน้นผลผลิตลด แต่ราคาดี



นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิด  
เผยว่า ในปี 2558 ผลไม้ภาคตะวันออกที่สำคัญ 4 ชนิด คือ  
ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าจะมีจำนวนผลผลิต  
ในภาพรวมลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน  
มากในช่วงปลายมีนาคมถึงเมษายน ทำให้ไม่เหมาะสมกับ  
การติดดอกของผลไม้

ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า ทุเรียน  
จะมีผลผลิตรวม 338,515 ตัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ  
2.78 เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ทุเรียนแตก  
ใบอ่อนและสลัดผลทิ้ง โดยผลผลิตจะกระจุกตัวสูงสุด  
ในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 40 เงาะ จะให้  
ผลผลิตรวม 135,489 ตัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ  
5.88 เนื่องจากสภาพอากาศมีหมอกจัดและฝนตก ทำให้  
เงาะไม่ติดลูก และจะกระจุกตัวสูงสุดในช่วงเดือน  
มิถุนายน ประมาณร้อยละ 50 มังคุด จะมีผลผลิตรวม  
114,319 ตัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 20.36  
เนื่องจากอากาศร้อนสลับหนาวในช่วงปลายปี และมีฝน  
ตกหนักติดต่อกันนาน 3-5 วัน ในทุกเดือนทำให้มังคุด  
แตกใบอ่อนแทนมากกว่าการออกดอก โดยจะมีช่วง  
กระจุกตัวสูงสุดช่วงเดือนมิถุนายน ประมาณร้อยละ 50

ลองกอง จะมีผลผลิตรวม 52,325 ตัน ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ  
7.05 ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกในลักษณะพืชขอมลินหรือปลูกแซมในสวน  
ผลไม้อื่นๆ เพื่อเสริมรายได้

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานรองรับเพื่อป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินงาน  
ตามกำหนดเวลา คือ 1.คณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจไปทำการ  
สำรวจข้อมูลจริงในพื้นที่และประเมินสถานการณ์ไม้ผล 2.คณะกรรมการ  
เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด หรือ  
คพจ. จะดำเนินการสำรวจและคาดคะเนความต้องการผลผลิตของผู้ประกอบ  
การตามเกรดคุณภาพในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละจังหวัด 3.กรมส่งเสริม  
การเกษตร และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆทำการปรับสมดุล  
ระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการผลผลิต (Demand & Supply)  
ตามชนิด คุณภาพ ปริมาณ และช่วงเวลาของผลไม้แต่ละชนิดในแต่ละแหล่ง  
ผลิต 4.หากพบว่ามีผลผลิตส่วนเกิน คพจ. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ



เข้าไปจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตโดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการบริหารจัดการผลผลิต โดย คพจ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาด ในการบริหารจัดการผล

ผลิตช่วงที่ออกผลมาก เช่น ใช้เครือข่ายสหกรณ์ การค้าภายใน พาณิชย์จังหวัด และหอการค้าจังหวัด เป็นต้น 6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรทำการติดตามและสรุปผลการ ดำเนินงาน

เสนอต่อคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ Fruit Board ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทามาตรการรองรับปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำและนำข้อมูลไปวางแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกต่อไป



ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรเก็บผลผลิตที่แก่ตามอายุเพื่อคุณภาพผลผลิตของไม้ผลภาคตะวันออก โดยเน้นให้มีสัดส่วนผลไม้คุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการผลิตคุณภาพที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและความต้องการของตลาด หากเกษตรกรพบปัญหาผลผลิตส่วนเกินหรือปัญหาการจำหน่ายผลผลิต ขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอได้ทันที เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาปัญหาอย่างใกล้ชิด

คนเกษตร/รายงาน



## ‘นายกฯ’ไฟเขียวบหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาท

๕ ทำเนียบฯ - รอนพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีการติดตามสถานการณ์ข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่โดยได้สั่งการให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยละเอียดในการรองรับข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมทั้งให้มีการดำเนินการจัดหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์รวมถึงส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต จากข้าวเป็นอ้อยในบางพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะทำงานประมาณในการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังฝากในการส่งเสริมเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ กว่า 3,000 แห่ง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังให้กระทรวงเกษตรฯ หาแนวทางในการแจกการ์ด เพื่อนำไปแลกซื้อปุ๋ย หรือเมล็ดพันธุ์แทนการให้เงินสด และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา ด้วยจัดประเภทเกษตรกรว่า เป็นเจ้าของนา หรือเป็นนาที่เช่า เพื่อจะได้หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ

นอกจากนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาท ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3,051 ตำบล โดยขณะนี้เริ่มมีการแจกจ่ายเงินบ้างแล้ว เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในแต่ละตำบล



## กระทรวงเกษตรฯ การ์ันตีความพร้อมอาคารแสดงประเทศไทย

### มั่นใจดึงดูดนักท่องเที่ยววันกลางทุนทั่วโลก เข้าชมงานกว่า 2 ล้านคน

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศความพร้อมอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) เตรียมอวดสายตาชาวโลก 1 พฤษภาคม นี้ พร้อมยกกองทัพสินค้าแบรนด์ดังของไทยเปิดตลาดโลกในงาน “เอ็กซ์โป มิลาน 2015, อิตาลี” (Expo Milano 2015, Italy)**

งาน Universal Exposition Milano 2015 หรือ Expo Milano 2015 ถือเป็นงานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก (World Expo) ที่สาธารณรัฐอิตาลีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ก็เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และศักยภาพในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2558 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้แนวคิด “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” (Feeding the Planet. Energy for Life) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกหัวข้อหลักในการเข้าร่วมงานครั้งนี้คือ “การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะ “ครัวของโลก” ที่พร้อมแสดงบทบาทให้ประชาชนโลกได้ตระหนักถึงการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีสินค้าอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานและทั่วโลกให้การยอมรับ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ขณะนี้อาคารแสดงประเทศไทยและกองทัพสินค้าไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดตลาดโลกในงาน Expo Milano 2015 โดยอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) มีพื้นที่จัดแสดงเกือบ 3,000 ตารางเมตร และเป็น 1 ใน 12 ประเทศที่มีพื้นที่ Pavilion ขนาดใหญ่ที่สุดในงาน Expo Milano 2015 เทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจอย่าง สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ด้วยการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยที่เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม มาออกแบบอาคารเป็นรูป “งอบ” ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อยักษ์ใหญ่ในอิตาลีและติดอันดับ 1 ใน 3 ของอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในงาน”

“สำหรับการแสดงของประเทศไทย ที่จะนำไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ภายใต้แนวคิด “Thai Experience, Thai Live Exhibition” ขณะนี้ทุกการแสดงผลมีความพร้อมเต็ม 100% แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมแสดงหรืออุปกรณ์ที่จะนำไปแสดง ซึ่งทุกการแสดงผลล้วนสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยและวิถีชีวิตเกษตรกรรมของคนไทย ที่ผูกพันกับสายน้ำและฤดูกาลที่หมุนเวียน ทั้งฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยอาคารแสดงประเทศไทยจะมี การจัดแสดงภายในงานทั้งหมด 6 ชุด หมุนเวียนทุกวัน วันละ 4 รอบ ได้แก่

1. การแสดงวิถีน้ำของชาวไทย 2. การแสดงหุ่นละครเล็ก 3. การชมมวยคาดเชือก 4. การละเล่นผีตาโขน 5. การแสดงดนตรีประชันเบิ่งมวงคอก และ 6. การแสดง Percussion และที่สำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันชาติไทย (วันที่ 24 สิงหาคม 2558) จึงเตรียมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยจาก “บัวขาว” นักมวยขวัญใจชาวไทยช็อกโลก และการแสดง “นาถ 3 ฤดู” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของวิถีเกษตรกรรมตลอดทั้งปีของไทย ที่ผูกพันกับธรรมชาติ ความเชื่อและวัฒนธรรม นำเสนอผ่านนาฏศิลป์สื่อผสม ภายใต้แนวคิด “เพาะปลูกหวานใด เก็บเกี่ยวกอบเก็บ ชื่นชมเฉลิมฉลอง จิตวิญญาณแห่งการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน”

นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า การเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารของไทยในนาม “ไทยแลนด์แบรนด์” ต่ออนาคตประเทศว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และมีศักยภาพในการผลิตอาหารที่จะเลี้ยงโลกได้นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีการนำตัวอย่างสินค้าไปจำหน่ายในพื้นที่เชิงพาณิชย์ประกอบด้วย กลุ่ม Ready to eat ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องพร้อมกิน ข้าวชนิดต่างๆ กลุ่ม Ready to go ได้แก่ ข้าวพร้อมกินข้าวประเภทต่างๆ ขนมหวานไทย ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร และกลุ่ม Ready to cook ได้แก่ เครื่องปรุงอาหาร ต่างๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยตระหนักถึงขีดความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือร่วมลงทุน และเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

โดยในส่วนของภาคเอกชนที่พร้อมนำสินค้าไปร่วมจัดแสดงภายในงาน Expo Milano 2015, Italy ขณะนี้มีมากกว่า 10 แบรนด์ดัง อาทิ ไทยเบฟ (ThaiBev) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ เอส โคล่า ฯลฯ, มาลี (Malee) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้กระป๋องแปรรูป, ดอยคำ (Doikham) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, ซีพี (CP) ผู้ผลิตและจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเรือและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ไทยอารีย์ (Thai Aree), รอยไทย (โดยยี่ห้อฟู้ดส์) ผู้ผลิตและ

“ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะ แสดงให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงขีดความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ในฐานะ “ครัวของโลก” และ “สร้างความสุข ให้แก่ชาวโลก” ด้วยการเป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีสินค้าอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน และทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อคัดยอผู้การสร้าง “ไทยแลนด์แบรนด์” ให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่า จะมีจำนวนผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) มากถึง 2 ล้านคน” นายชวลิต กล่าวในตอนท้าย

## ■ รพ.-ชาวไร่อ้อยขาสั้น พวา'น้ำตาล'ขาลง

เพราะที่ข้าราชการรดโรงงานน้ำตาล-ชาวไร่อ้อย เหมิณภาวะราคาน้ำตาลตลาดโลกขาลง เศรษฐกิจลดค่าเงิน ขายน้ำตาลถูกกว่าชาวมัน ขัพพลาณลันเกินคิมานด์ แณมราคาน้ำมันค้ำคัง จุครราคา พลังงานทดแทนลดควบ กระทบซึ่งราคาอ้อย มันสำปะหลังร่วงตาม

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวในรายการ "เขียนเศรษฐกิจ"

ที่จัดโดยกองบรรณาธิการ "ดอกเบญจรงค์" ถึงราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ตกต่ำลงมามาว่า ค่อนข้าง

๒๖

อ่านต่อหน้า ๑

### พวา"น้ำตาล"

น่าเป็นห่วง เพราะราคาลดลงมานานพอสมควร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13 เซนต์ต่อปอนด์ ทั้งๆ ที่ระดับราคาน้ำตาลควรอยู่ที่ประมาณ 18 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งเป็นราคาซื้อขาย ณ ดันปี 2557

สำหรับราคาน้ำตาลที่ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 13 เซนต์ต่อปอนด์นั้น นายสิริวัทธิ์ กล่าวไว้ว่า ทำให้โรงงานน้ำตาลมีความลำบากพอสมควร แม้ส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะขายล่วงหน้าก็ตาม นอกจากนั้นรายได้จากการขายน้ำตาลภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องนำมาแบ่งกันระหว่างชาวไร่กับโรงงานน้ำตาล คือชาวไร่ได้ประมาณ 70% โรงงานน้ำตาลได้ 30% ซึ่งแม้ราคาขายจะลดลง แต่ก็จำเป็นต้องขาย เพราะต้องนำรายได้มาแบ่งปันให้ชาวไร่ ถ้าไม่ขายเลยก็ต้องไปหาเงินกู้มาช่วยเหลือซึ่งดอกเบี้ยแพงพอสมควร

"เดิมที่เราคาดการณ์กันว่าผลผลิตในปีนี้น่าจะไม่สู้ปีที่แล้วได้ ปีที่แล้วเราผลิตได้ประมาณ 103.67 ล้านตัน ตอนแรกเริ่มเราก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง ตัวอ้อยที่ได้ไม่น่าถึง 103.6 ล้านตันเหมือนกับปีที่แล้ว แต่ผลกลับตรงข้าม ตอนนี้งานเริ่มปิดหีบไปประมาณ 70-80% แล้ว ผลผลิตที่ได้ถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายนมีประมาณ 104.7 ล้านตัน มากกว่าปีที่แล้ว 1 ล้านตัน คิดว่าปิดหีบที่สิ้นเดือนเมษายนนี้ ปริมาณอ้อยคาดว่าจะอยู่ประมาณ 105 ล้านตัน มากกว่าปีที่แล้ว 2 ล้านตัน"

นายสิริวัทธิ์กล่าวว่า การที่ผลผลิตอ้อยปีเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการขยายพื้นที่ปลูก และมีชาวไร่รายใหม่ที่เปลี่ยนจากการทำพืชไร่อื่นๆ มาปลูกอ้อย แต่ที่มีผลมากที่สุด คือการขยายผลผลิต ซึ่งเดิมผลิตได้ 8-10 ตันต่อไร่ ขณะนี้เพิ่มเป็น 11-12 ตันต่อไร่ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก ส่วนการที่เกษตรกรเปลี่ยนจากปลูกพืชอื่นมาเป็นอ้อย เป็นเพราะเล็งเห็นว่าผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยดีกว่า

"ส่วนเรื่องของการทำโซนนิ่ง ถามว่าทำกันจริงๆ จังๆ แล้วหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ายังไม่ถือว่าจริงจัง เพราะส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นเรื่องที่ชาวไร่มองเห็นประโยชน์ที่ได้จากการปลูกอ้อย ถ้าเราเร่งโครงการนี้จริงๆ ปริมาณอ้อยคงจะเพิ่มขึ้น ถ้าเราไปเร่งมากไป ปัญหาคือราคาน้ำตาลกำลังตกต่ำ ก็จะลำบากกันอีก ก็จะไม่คุ้มกับต้นทุน อันนี้คือหนีเสือปะจระเข้ แต่อีกมุมหนึ่งเราคิดว่าปัจจุบันอ้อยไม่ได้ทำเฉพาะน้ำตาล แต่ยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนเยอะแยะไปหมด เพียงแต่ประเด็นขณะนี้คือมันเพราะที่ข้าราชการรด คือราคาน้ำมันก็ตกลงมา พลังงานทดแทนก็ถูกกระทบ เหมือนถูกซ้ำเติม กำลังดูกันว่าจะเป็นแบบนี้นานขนาดไหน ถ้าหากว่าไม่นานนัก พอผ่านพ้นปีนี้อย่างไรจะพลิกกลับมา อาจทำให้รายได้จากการปลูกอ้อยดีขึ้น"

นอกจากนี้ นายสิริวัทธิ์ยังกล่าวด้วยว่าการใช้น้ำมันแก๊สโซลีนเป็นทางเลือกพลังงานทดแทน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐว่าจะยังสนับสนุนส่งเสริมพลังงานทดแทนหรือไม่ โดยเฉพาะในภาวะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในทิศทางขาลง และมีความเชื่อกันว่าราคาน้ำมันคงไม่กลับไปอยู่ที่ 100 เหรียญต่อบาร์เรลในระยะเวลานี้ใกล้



"การผลิตเอทานอลที่ได้จากน้ำมันพืชไร้ จะแพงกว่าน้ำมันเบนซิน การผลิตเอทานอลมี ต้นทุนหลัก 2 หมวด คือ หมวดแรกเป็นพวก วัตถุดิบ กากน้ำตาล มันสำปะหลัง อีกหมวด คือค่าใช้จ่ายในการแปรผันจากวัตถุดิบมาเป็น เอทานอล และก็จะมีความเสี่ยงเล็กน้อย ค่าใช้จ่าย ที่โรงงานเอทานอลควบคุมได้คือค่าใช้จ่ายหมวดที่ 2 แต่ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้เลยคือหมวดวัตถุดิบ ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาพืชไร่ ถ้ามันลงไปมากๆ ก็จะส่ง ผลกระทบต่อชาวไร่ชาวนาซึ่งขายพืชผลได้ราคา ต่ำ ทางรัฐบาลคงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นเช่นกัน...ปัจจุบัน โรงงานเอทานอลพยายาม ปรับตัวให้อยู่ได้ ซึ่งต้องใช้วิธีการปรับลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่างๆ โดยเฉพาะการลดราคาวัตถุดิบ แต่ ก็พยายามไม่ไหลมากเกินไปให้กระทบต่อชาวไร่ ซึ่งขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงตรงวิกฤตน้ำตาลครั้ง ใหม่ ที่ราคาน้ำตาลโลกสวิงขึ้นลง โดยมีเหตุผล 3 ข้อ คือ

1. ต้องจับตามนโยบายของผู้ส่งออกน้ำตาล รายใหญ่ของโลกอย่างประเทศบราซิล เช่น นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเรียลบราซิล กับดอลลาร์ ที่ตอนนี้ค่าเงินเรียลบราซิลอ่อน ไปประมาณกว่า 100% จากอดีตที่อยู่ 1.22 เรียลต่อดอลลาร์ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3 เรียลต่อดอลลาร์ ทำให้ต้นทุนน้ำตาลของบราซิลถูก ทำให้ ราคาน้ำตาลในราคาต่ำลง และทำให้ประเทศอื่น ขายน้ำตาลได้ลำบาก

2. ที่ผ่านมา 3-4 ปี มีการผลิตน้ำตาลได้ มากกว่าปริมาณการบริโภคของโลก ทำให้มีเหลือ ในสต็อกถึง 20 ล้านตัน

และ 3. ถึงแม้การบริโภคน้ำตาลจะ เพิ่มขึ้น แต่การผลิตก็เพิ่มขึ้น 2% ทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งถ้าการบริโภคที่เพิ่มขึ้นไม่มากพอกับปริมาณที่ ผลิตได้แต่ละปี ก็จะทำให้ราคาน้ำตาลไม่ได้สูงขึ้น และอาจจะรอไปอีก 1-2 ปี จนกว่าชีพพลายจะไม่ พอกับการบริโภคก็จะมาสานธัมกับดีมานด์ และ ก็จะทำให้ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น"

ทั้งนี้ นายสิริวุทธิยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาล ต้องการให้มีการโอนนิ่งพื้นที่การเกษตรด้วยว่า ขณะนี้เริ่มมีเสียงมาจากชาวนาชาวไร่แล้วว่า จะ ไม่เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อย เพราะ เกษตรกรต้องคิดให้ดีกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะมีได้ รายได้ดีกว่าการปลูกข้าวใหม่ และที่สำคัญคือ ยังเป็นการเปลี่ยนปรัชญาในการปลูกพืชไร่ โดย ชาวนาเชื่อว่าการปลูกข้าวยังได้กิน แต่ปลูกอ้อย ต้องขายแล้วถึงจะเอาเงินไปซื้อข้าวกิน

ส่วนกรณีการลดตัวน้ำตาลเพื่อรับกับ AEC นั้น นายสิริวุทธิ กล่าวต่อว่า ในความเป็นจริงนั้น ประเทศเพื่อนบ้านในเขต AEC มีการบริโภคน้ำตาลในราคาขายปลีกแพงกว่า ประเทศไทย โดยน้ำตาลที่ประเทศไทยบริโภคใน ประเทศเป็นโควตา ก. น้ำตาลที่ส่งออกเป็นน้ำ ตาลโควตา ข. และ ค. ดังนั้น เมื่อประเทศไทย เข้าไปเป็นสมาชิกของ AEC จะต้องมีนโยบาย ชัดเจนว่าจะยังมีน้ำตาลโควตา ก.อยู่หรือไม่ และ แน่ใจว่าเมื่อเปิดเสรี AEC ประชาชนที่อยู่นอก ประเทศไทยซึ่งบริโภคน้ำตาลแพงกว่าก็จะหัน มาซื้อน้ำตาลจากประเทศไทย ซึ่งอาจจะทำให้ ปริมาณน้ำตาลเพื่อการบริโภคในประเทศหายไป ด้วย

"เมื่อชีพพลายหาย ดีมานด์ก็ยังอยู่ ราคา ก็เพิ่มสูงขึ้น ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ น้ำตาลในไทย ส่วนผู้ใช้ใช้น้ำตาลรายใหญ่ก็อาจจะ หันไปใช้น้ำตาลโควตา ค.ที่ส่งออกเพราะราคาใกล้เคียงกับโควตา ก. ดังนั้น ภาครัฐต้องคิดให้ดีกว่าจะ ส่งผลกระทบอย่างไร ตามว่าต้องมีการปรับปรุง ใหม่ มีการพูดคุยกับชาวไร่อ้อยใหม่ เพราะจริงๆ แล้วคงต้องมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออก" ●



# ประมูลข้าวปิ่นส์-อินโดฯคึกคัก

## เอกชนหวังสู้ญวนไม่ได้/‘ฉัตรชัย’บินคุยจีนช่วยซื้ออีก

“ฉัตรชัย”เตรียมบินจีนถกต่อขายสินค้าเกษตร หวังอันจีนสนับสนุนต่อโดยเฉพาะข้าวและยางพารา ขณะเล็งเข้าร่วมประมูลข้าวลือตใหญ่ให้ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย ด้านเอกชนลั่นพร้อมร่วมวงประมูล แต่หวังสู้เวียดนามไม่ได้จากราคาต่างกันถึง 30 ดอลลาร์/ตัน ลุ้น กนง.ลดดอกเบี้ยทำบาทอ่อน ช่วยเพิ่มขีดแข่งขัน ขณะส่งออกข้าว 3 เดือนแรกปี 58 ไทยแพ้อินเดีย

นางสาวสุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีแผนจะเดินทางไปเยือนเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 โดยมีตนและนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วม

เดินทางไปในครั้งนี้ด้วย เป้าหมายเพื่อไปเจรจาเรื่องสินค้าเกษตรต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้เดินทางมาประชุมที่ไทยเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นน่าจะเป็นการขอให้ทางจีนสนับสนุนซื้อสินค้าจากไทยทั้งในส่วนของข้าวและยางพาราเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์



• พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ: เตรียมเข้าร่วมประมูลข้าวหลังทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ส่งสัญญาณว่าต้องการเปิดประมูลข้าวอีก 2-3 แสนตัน และทางอินโดนีเซียประกาศจะเปิดประมูลข้าวอีกปริมาณ 1 ล้านตันโดยใน

ส่วนของฟิลิปปินส์คาดว่าจะเปิดประมูลประมาณกลางเดือนหน้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์สนใจที่จะเข้าร่วมประมูล แต่ทั้งนี้ต้องขอดูรายละเอียดเงื่อนไขการประมูลก่อน

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงกระแสการเปิดประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ว่าได้รับข้อมูลมาเช่นกันแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน เพราะบางกระแสก็บอกว่าฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลข้าวปริมาณ 3 แสนตัน บางกระแสก็บอกว่า 5 แสนตัน ประมาณกลางเดือนนี้แต่ก็ยังไม่เห็นประกาศอย่างเป็นทางการจากฟิลิปปินส์ แต่คาดว่าจะน่าจะเป็นข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ซึ่งถ้าทางฟิลิปปินส์เปิดประมูลเอกชนเองก็มีความสนใจที่จะเข้าร่วม เพราะขณะนี้

ตลาดอยู่ในภาวะเงียบมากไม่มีออร์เดอร์ใหญ่ ๆ เข้ามา แต่ทั้งนี้ก็กังวลว่าราคาของไทยจะสู้ราคาของเวียดนามได้หรือไม่ เพราะขณะนี้ราคาข้าวของเวียดนาม(ข้าวขาว 5%) อยู่ที่ 255-360 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเท่านั้น ขณะที่ข้าวชนิดเดียวกันของไทยอยู่ที่ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งต่างกันถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนราคาของอินเดียและปากีสถานยังคงอยู่ที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ

"ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนอะไรเอกชนบ้าง เพราะถ้าเอกชนไปเองคงยากอย่าลืมว่าราคาข้าวของเวียดนามถูกกว่าของไทยมาก และเขาเองก็ต้องการระบายข้าวด้วย ส่วนการเปิดประมูลของอินโดนีเซียนั้นยังไม่ได้รับข่าวว่าอินโดนีเซียจะเปิดประมูล ซึ่งคาดว่าจะเปิดช่วงกันยายน-ตุลาคม"

ส่วนแนวโน้มราคาข้าวในขณะนี้ยังทรงตัวไม่ขยับไปมากกว่านี้ ประกอบกับตลาดมีความเงียบเหงา กระทรวงพาณิชย์ไม่มีการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกในรอบที่ 3 ของปีนี้ ที่สำคัญคือไม่มีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ๆ เข้ามา มีแต่คำสั่งซื้อล็อตเล็กๆ เท่านั้น ดังนั้นราคาข้าวจึงยังไม่ขยับไปกว่าเดือนที่ผ่านมา แต่ผลจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)

ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา น่าจะช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงซึ่งก็จะช่วยให้ราคาข้าวไทยลดลงมาอยู่ที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้บ้างจากที่เวลานี้ค่าเงินบาทเฉลี่ยที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ต้องดูว่าจะยืนในระดับนี้ได้นานแค่ไหน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณ 2.12 ล้านตัน มูลค่า 3.57 หมื่นล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 3.6% และมูลค่าส่งออกลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2.20 ล้านตัน มูลค่า 3.76 หมื่นล้านบาท โดยไตรมาสแรกการส่งออกข้าวไทยอยู่อันดับ 2 รองจากอินเดียที่มีการส่งออก 2.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 45.4%

สำหรับผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรกในไตรมาสแรกปี 2558 ได้แก่ 1. ไนจีเรีย ปริมาณ 2.20 แสนตัน เพิ่มขึ้น 71.2% 2. ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 2.13 แสนตัน เพิ่มขึ้น 283.6% 3. ไบออร์โกสต์ ปริมาณ 1.46 แสนตัน ลดลง 15.9% 4. จีน ปริมาณ 1.38 แสนตัน ลดลง 8.2% และ 5. แอฟริกาใต้ ปริมาณ 1.30 แสนตัน เพิ่มขึ้น 44.0%

# ■ วิกฤตหวัดนกเม็กซิโกไม่ช่วยอะไร สาหัส! พัวเลี้ยงไก่ไขวอนคนไทยเห็นใจ

ประเมินสถานการณ์ใช้หวัดนก H5N2 ระบาดหนักในสหรัฐอเมริกาไม่กระทบผู้เลี้ยงไก่ไขวเมืองไทย มองเป็นผลดีส่งไข่ไก่ไทยไปขายต่างประเทศแทนตลาดเม็กซิโก สถานการณ์ราคาไข่ไก่ไทยดีขึ้น หลังผู้เลี้ยงขาดทุนยับเยินจากฟองละ 1 บาท เหลือ 50 สต. วอนคนไทยเห็นใจผู้เลี้ยงยังย้ำแยกจากผลผลิตมากเกินความต้องการตลาด

นายมาโนช ชูทับทิม ที่ปรึกษา สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวผ่านรายการเขียนเศรษฐกิจ ซึ่งจัดโดยเครือหนังสือพิมพ์คอกเบียร์ธุรกิจ ว่า สถานการณ์ใช้หวัดนกระบาดในสหรัฐ ในระยะใกล้ๆ คงไม่มีผลกระทบกับไทยแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่ของโรคระบาดอยู่ไกลเกินไป รวมถึงมาตรการป้องกันดูแลจากทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรอยู่ในขั้นที่น่าพอใจ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

“ในฐานะที่อยู่ในประเทศไทยและมีประสบการณ์มาประมาณสิบปี ยอมรับว่าหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์มีมาตรการที่ดี และทางภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัททั่วไปต่างให้ความร่วมมือทำให้เราสามารถควบคุมตรงนี้ได้และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป สำหรับผลกระทบต่อประเทศไทย ถ้ามองสหรัฐ ณ วันนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมคิดว่าเป็นปัญหาภายในประเทศของเขา ซึ่งมันไกลเกินไป แต่เราก็ต้องคอยเฝ้าระวังผลกระทบจากโรคระบาดที่จะเข้ามา ซึ่งจุดนี้เราไม่ประมาทก็ดี แต่เชื่อว่าคงไม่เข้ามาในไทย” นายมาโนชกล่าว

“สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเราคือเรื่องสหรัฐ เอาไก่ออกจากระบบหลายล้านตัว ซึ่งก็จะทำให้การส่งออกไข่ไปยังประเทศอื่นๆ น้อยลงตรงนี้เป็นผลบวกกับเราในการส่งออก ก็ต้องดูในระยะต่อไปด้วย ส่วนผลกระทบด้านลบต่อไทยก็คือเรื่องพ่อแม่พันธุ์ที่จะนำเข้ามา ของไทยมีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไข่จากสหรัฐ อยู่บางส่วน และหากการระบาดอยู่ในรัฐที่เขาผลิตพ่อแม่พันธุ์ ตรงนี้เขาก็ต้องระงับยับยั้งอยู่แล้วไม่ให้ออก ซึ่งส่งผลกระทบต่อไทยในการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ ก็จะมีแค่นี้ ส่วนอื่นๆ ไม่น่ามีผลมากมายนัก”

อย่างไรก็ตาม นายมาโนชเปิดเผยว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำเข้าจากสหรัฐไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่ไทยนำเข้า ส่วนใหญ่เรานำเข้าจากทางยุโรป ซึ่งที่ยุโรปเมื่อเดือนสองเดือนก่อนก็เคยเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ เขาก็มีการระงับการส่งออกบ้างเหมือนกัน แต่เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์หลายส่วนเราได้มีการนำ

เข้ามาก่อนแล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อมากนัก ปัจจุบันทางกรมปศุสัตว์ของไทยก็มีการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ด้วยตนเอง ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทย แต่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ออกมาขังสู้

ต่างประเทศไม่ได้ เพราะเรายังพัฒนาไปไม่ถึง ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ก็มีการศึกษาวิจัยอยู่เป็นลำดับ

สำหรับความกังวลที่มีต่อโรคระบาดใช้หวัดนกในสหรัฐนั้น นายมาโนชได้ให้ความมั่นใจว่าไม่น่ากังวลแต่อย่างใด เนื่องจากในประเทศที่เจริญแล้ว องค์กรเช่น World Organisation for Animal Health (OIE) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีมาตรการในการระงับยับยั้งอยู่แล้ว มีการชัดเจนจำกัดว่าต้องปลอดโรค ปลอดภัยก็วันถึงจะมีการอนุญาตให้เลี้ยงใหม่ได้ กระบวนการในประเทศตะวันตกถือว่ามีความเข้มงวดสูงในเรื่องเหล่านี้ จึงไม่น่าเป็นห่วงว่าไก่หรือไข่ในพื้นที่ระบาดจะหลุดรอดเข้ามาในกลุ่มประเทศเอเชียเองเมื่อสิบปีก่อนเคยเกิดโรคระบาด ก็มีการกำจัดแบบปูพรมจนเกษตรกรเสียหายทั้งประเทศในช่วงนั้น

สำหรับอาหารแปรรูปที่ใช้ไข่หรือเนื้อไก่เป็นวัตถุดิบจากสหรัฐ เนื่องจากประเทศตะวันตกมีมาตรการที่เมื่อทำลายแล้วจะไม่นำเข้ามาอยู่ในระบบอีกแน่นอน เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ การที่จะนำมาแปรรูปเป็นขนม



## สาหัส!

ของหวาน หรืออาหารรูปแบบต่างๆ มีการกำจัดตั้งแต่ประเทศที่มีการระบาดแล้ว เพราะผลผลิตที่จะนำส่งออก ส่วนหนึ่งประชากรของประเทศนั้นๆ ก็บริโภคเหมือนกัน

“วัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนไก่หรือไข่จากสหรัฐที่จะนำเข้ามาในเมืองไทยแทบจะไม่มี เพราะบางครั้งก็เอาเข้ามาที่โดนต่อต้านจากเกษตรกรไทยในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง ตรงจุดนี้ไม่ต้องกังวลอะไร และมาตรการของไทยในเรื่องการขออนุญาตการนำเข้าก็ดี หรือมาตรการภายในของเราก็ดี ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเข้มแข็ง” นายมาโนชกล่าวและว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นในสหรัฐอาจเป็นโอกาสของไทยได้รับอานิสงส์บางส่วน แต่ระยะยาวหากสหรัฐมีมาตรการควบคุมที่ดีมันก็สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ แต่ทั้งนี้มองว่าอาจใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณครึ่งปี แต่ไข่ไก่ที่ส่งออกมาแข่งขันกับไทยในฮ่องกง ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการส่งออกน้อยมาก และไม่ใช้คู่แข่งสำคัญ ประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยส่วนใหญ่คือจีนที่มีการส่งออกไข่ไก่จำนวนมาก รองลงมาคือมาเลเซียและเวียดนาม”

ด้านราคาไข่ไก่ของไทยที่ผ่านมามีการกระเตื้องขึ้นในช่วง 2-3 เดือนก่อนเทศกาลสงกรานต์ แต่ปัจจุบันยังมีอุปสรรคพอสมควร ซึ่งหน่วยงานราชการต้องออกมาตราการช่วยเหลือโดยใช้เงินจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ทั้งเรื่องการชดเชยปลดไถ่ การส่งออกไข่ไก่ ซึ่งก็ต้องดูในระยะอันสั้น หลังจากหมดเงื่อนไขภายในหนึ่งเดือน ซึ่งทั้งหมดโครงการลงในวันที่ 20 พค. จะเป็นอย่างไร

“เราก็ไม่ต้องการที่จะเอาเงินภาษีของประชาชนมาช่วยเหลือ แต่ที่ผ่านมามีเสียหายนะ เกษตรกรที่เขาไม่มีกำลัง ไม่มีเงินทุน ไม่มีสายป่าน ต้องเลิกต้องเจ๊ง เขาเป็นรากหญ้าที่สำคัญและรายใหญ่ๆ ก็ขาดทุนไม่สามารถจะช่วยเหลือสังคมได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำ ก็ถือว่าเป็นนโยบายส่งเสริมให้กำลังใจกับเกษตรกร แต่ว่ามันมีเวลาแค่ 1 เดือน และกำลังจะหมดไป เราก็ต้องดูแลช่วยเหลือตัวเราเองด้วย การช่วยเหลือตัวเองเป็นประเด็นสำคัญที่สุด และราชการก็มาช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ทั้งหมด อย่างเงินช่วยเหลือตรงนี้ รายใหญ่ๆ ก็ประกาศมาแล้วว่าไม่เอา เขาต้องการให้

รายเล็กๆ ได้รับประโยชน์ตรงจุดนี้ไปให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนก็มีการประเมิน ทางกรมปศุสัตว์ก็ต้องมีการประเมินกันเดือนต่อเดือน”

ปัจจุบันมาตรการต่างๆ ที่บริษัทต่างๆ ผู้เลี้ยงรายใหญ่และเกษตรกรที่พยายามลงมาช่วยกันเพื่อดูแลธุรกิจของตัวเอง ตรงนี้ก็กำลังช่วยกัน แต่ภาพรวมของชีพหลายยังมีมากเกินความต้องการ จึงต้องบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม โดยขณะนี้ผลผลิตไข่ไก่สูงสุดที่ประมาณ 40-41 ล้านฟอง ซึ่งที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 36-37 ล้านฟอง แต่ทั้งนี้ยังมีเกินบางส่วน ต้องนำไข่ส่วนที่เกินส่งออกต่างประเทศ และกำลังซื้อภายในก็อาจมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากเลยฤดูท่องเที่ยวมาแล้ว การเคลื่อนย้ายของผู้คนทั้งในและต่างประเทศตอนนี้ถึงจุดอึมครึม

“ที่ผ่านมามาขาดทุนกันยับเยิน ขณะนี้ก็ยังขาดทุนอยู่ แต่ว่าก็ยังมีความหวังที่ปลายอุโมงค์บ้าง ทุกคนก็ยังมีความหวังใจ เพราะที่ผ่านมามาขาดทุนฟองละประมาณร่วม 1 บาท ขณะนี้ขึ้นมาประมาณ 50 สต. แต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ ต้องร่วมมือกันต่อไป ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ก็ขอให้ผู้บริหารและพี่น้องได้โปรดเห็นใจเกษตรกรด้วย ขณะนี้ก็ยังแยอยู่ แย่มากๆ มันตกอยู่ในสภาพที่กินไม่เข้าคายไม่ออก เพราะไม่รู้จะพูดอย่างไร คือพูดทุกคนก็รู้ แต่ถึงเวลาที่เป็นกระแสการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องโครงการต่างๆ ที่เอาไข่ไปขายถูกๆ อันนี้มันก็หวนอมชมพูกลับมาตลอดในเกษตรกรทั่วไป ไม่ได้เห็นด้วยเลย แต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร เพราะเป็นนโยบาย นโยบายมันอยู่เหนือเหตุผลก็ต้องสื่อสารให้ทางราชการได้เข้าใจว่าเวลาไปขายองฟ้า มันไม่ได้ผลประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ มันได้เฉพาะบางกลุ่ม มันเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งไม่ได้ครอบคลุม ผลกระทบมันเกิดกับเกษตรกรโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นต้องย้ำ พูดแล้วพูดอีก ให้ราชการได้เข้าใจและเห็นใจเราด้วย” ●



## เปิดศูนย์ควบคุมเรือ สกัดประมงทำผิดกม. สนองนโยบายรัฐบาล

1) ปัตตานี : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา อ.เมือง จ.ปัตตานี นายวีระพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเพื่อเป็นช่องทางให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีการทำงานร่วมกันของกองทัพเรือกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และสมาคมประมงในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจับให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งหากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนภายในหกเดือน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสำคัญของประเทศไทยในอนาคตและความมั่นคงของประเทศไทยในภาพรวม ดังนั้นเพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้การทำการประมงสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นออกทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการชาวประมงที่น้องประชาชนที่ทำการประมงให้มาจดทะเบียน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและของผู้ประกอบการประมง

## ไวย้อย่างพาราราคาคกแถมเกาหลีหลอกลงทุนรับซื้อถูก

ธุรกิจไวย้อย่างพาราไวยชีพหลายไวย้อย่างล้มราคาตก นักลงทุนสนใจสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ติดปัญหาประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน สายส่งไม่รองรับ และรอแก้ไขผังเมืองใหม่ จี ก.พลังงานช่วยแก้ไขล่าสุดเจอนักลงทุนเกาหลีได้ทดลองเสนอราคาซื้อไวย้อย่างชีวมวลราคาสูง แต่พอลงทุนซื้อเครื่องจักรเป็น 1,000 ล้านบาท กลับกดราคาซื้อแบบขาดทุน

นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไวย้อย่างพาราไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันปริมาณไวย้อย่างพาราที่ล้นระบบแต่ไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากติดปัญหา 3 ประเด็น คือ 1) ประชาชนในพื้นที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าทุกประเภท 2) ปัญหาสายส่งของระบบจำหน่ายไม่รองรับ แม้ว่าจะมีการทำหนังสือขอผลิตไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แต่ไม่มีการรับรองโครงการในช่วงที่ผ่านมา 3) ผังเมือง

ใหม่ระบุว่าไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขผังเมืองเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลานาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไวย้อย่างยังเจอปัญหาจากนโยบายให้เกษตรกรผู้ปลูกไวย้อย่างพาราไล่ตัดไวย้อย่างทิ้ง และจงใจด้วยการขูดเซียมเพิ่มจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จากเดิมที่ราคา 16,000 บาท/ตัน ปรับเพิ่มเป็น 26,000 บาท/ตัน ส่งผลให้ปริมาณไวย้อย่างล้นตลาดและถูกกดราคา รับซื้อหน้าโรงงานจากเดิมที่เคยรับซื้ออยู่ที่ 900 บาท/ตัน มาอยู่ที่ราคา 330 บาท/ตัน ล่าสุดในกลุ่มไวย้อย่างพารายังเจอปัญหาการส่งออก “ไวย้อย่างพารา” หรือการนำไวย้อย่างอัดเม็ด สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อไปยังประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีนักลงทุนมานำเสนอรับซื้อที่ 175 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถือเป็นราคาที่ดี จึงตัดสินใจสั่ง

ซื้อเครื่องจักรเพิ่มรวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อผ่านไป 8 เดือน กลับกดราคาซื้อเหลือเพียง 110-120 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นราคาขายแบบขาดทุน จึงไม่มีใครสนใจผลิตเพื่อส่งออก

“การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในพื้นที่มีศักยภาพสูงมาก แต่ก็มีปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหาให้ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายว่า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเมื่อภายในประเทศสามารถผลิตเศษไม้ได้มากก็ควรส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น”

นายสุทินกล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ภายในสมาคมธุรกิจไวย้อย่างพาราพยายามจะส่งออกไวย้อย่างพาราไปยังประเทศอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเกาหลีใต้ แต่ต้องเจอมาตรการกีดกันทางการค้า เพราะในบางประเทศกำหนดว่า ผู้ส่งออกไวย้อย่างจะต้องมีภาครัฐรับรองว่าภายในประเทศมีการปลูกไวย้อย่าง และมีกรทดแทน แต่สำหรับประเทศไทยไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบรับรองให้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอประเด็นปัญหานี้ไปที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) แต่ยังไม่มีการพิจารณา และหากเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อาจจะต้องมีกระทรวงพาณิชย์มาดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ต้องการให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบ Feed in Tariff หรือ FIT เรียบร้อยแล้ว และเป็นอัตราที่จูงใจให้ลงทุนคือที่กำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.99 บาท/หน่วย กำลังผลิตมากกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.41 บาท/หน่วย และกำลังผลิตมากกว่า 3 เมกะวัตต์ ราคา 4.69 บาท/หน่วย แต่จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล